

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự năm 2023

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Xã Tùng Châu được thành lập ngày 01/01/2020 trên cơ sở sáp nhập xã Đức Tùng và Đức Châu theo Nghị quyết số: 819/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Hà Tĩnh.

Xã Tùng Châu có tổng diện tích theo ranh giới hành chính: 9,61 km² gồm 1305 hộ, 4378 nhân khẩu phân bố tại 7 thôn gồm: Tân An, Văn Khang, Thanh Kim, Thịnh Kim, Đại Châu, Châu Thịnh, Diên Phúc. Trên địa bàn có tuyến đường sắt Bắc Nam, nhiều tuyến đường liên tỉnh sang Nghệ An và 02 tuyến sông La, sông Lam chảy qua. Với đặc điểm giáp ranh với tỉnh Nghệ An, Tùng Châu là địa bàn thuận lợi cho việc giao lưu, buôn bán, sản xuất phát triển kinh tế nhưng cũng là điều kiện để các đối tượng ngoài tỉnh sang hoạt động vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình ANTT tại địa phương. Cùng với sự phát triển của huyện nhà, xã Tùng Châu đã thu được nhiều kết quả trong công cuộc đổi mới, kinh tế phát triển, xã hội. Đời sống nhân dân ổn định ngày một nâng cao, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ luôn được chú trọng. Nhân dân trên địa bàn đoàn kết, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác chỉ đạo, triển khai xây dựng xã đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”

Đảng bộ xã Tùng Châu từ đầu năm 2023 đã xác định tình hình trong nước, khu vực còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, các thế lực thù địch lợi dụng những vấn đề nhạy cảm để tuyên truyền chống phá Cách mạng nước ta. Hoạt động của các loại tội phạm ngày càng nguy hiểm, tai tệ nạn xã hội có chiều hướng xâm nhập vào địa bàn ngày càng nhiều; một bộ phận nhân dân thiếu thống nhất, đồng thuận trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Thời tiết, khí hậu biến đổi khó lường ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Những vấn đề trên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của địa phương.

Nhận thức được tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc thực hiện Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an, Đảng bộ xã đã ra Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 10/02/2023 về việc lãnh đạo,

chỉ đạo xây dựng xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2023 đồng thời đã quán triệt Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an cho cán bộ, đảng viên và nhân dân gắn với quán triệt Chỉ thị số 09/CT-TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ủy ban nhân dân xã có Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/2/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2023. Từ cấp xã xuống đến thôn xóm, cơ quan, nhà trường đóng trên địa bàn và các hộ gia đình đều có Bản đăng ký xây dựng xã, thôn, cơ quan, nhà trường và hộ gia đình An toàn về an ninh trật tự. Hội đồng tự quản, Ban tự quản và các tổ tự quản tại các thôn thường xuyên được kiện toàn nhằm đảm bảo đủ số lượng và chất lượng để kịp thời giải quyết mọi mâu thuẫn, sự việc từ cơ sở.

2. Kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội

Trong năm 2023, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tùng Châu nói chung cơ bản ổn định, không có vụ việc nghiêm trọng xảy ra. Tuy nhiên trên địa bàn thời gian qua vẫn còn xảy ra một số vụ việc như: Sử dụng xung kích điện để đánh bắt thủy sản, vứt rác thải không đúng nơi quy định, mâu thuẫn nhỏ lẻ trong nội bộ nhân dân... vẫn còn xảy ra.

Xã Tùng Châu đã thành lập 01 trung đội dân quân tự vệ có 27 đồng chí, 07 đồng chí Công an viên thuộc 07 thôn, thành lập 50 tổ liên gia tự quản làm nòng cốt trong đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc tại địa phương. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, đa dạng và phong phú; công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân chung sức xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Kịp thời quán triệt, triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến toàn thể nhân dân trong toàn xã. Ban mặt trận tại các thôn xóm luôn phát huy được tính chủ động, tích cực trong công tác phối hợp với Ban Công an xã tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Kết quả, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, các vụ, việc xảy ra được giải quyết kịp thời, không để hình thành điểm nóng về ANTT.

Trong năm 2023, Ban công an xã Tùng Châu đã tích cực phối hợp với các Đội nghiệp vụ Công an huyện Đức Thọ phát hiện, giải quyết dứt điểm các vụ việc phát sinh, không để tồn đọng kéo dài, cụ thể: làm rõ, xử lý 04 vụ, 17 đối tượng có hành vi đánh bạc, 01 vụ, 01 đối tượng sử dụng kích điện đánh bắt thủy sản trái phép; xử lý, hòa giải 03 vụ việc liên quan đến mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Ngoài ra, công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể nhằm được chú trọng từ đó góp phần đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương và tạo lòng tin cho quần chúng nhân dân. Qua

bình xét, phân loại khu dân cư, có 7/7 thôn, 01 trạm y tế đóng trên địa bàn an toàn về an ninh trật tự, không có tội phạm và tệ nạn xã hội, ma túy phát sinh.

3. Kết quả thực hiện Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an

Nội dung 1

Đầu năm 2023, Đảng ủy xã ban hành Nghị quyết số 17/NQ-ĐU ngày 10/02/2023 về xây dựng xã đạt tiêu chuẩn về ANTT năm 2023 nhằm triển khai Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về An ninh trật tự".

UBND xã có Kế hoạch Số 12/KH-UBND ngày 11/02/2023 về triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt tiêu chuẩn An toàn về ANTT năm 2023, ngoài ra còn thường xuyên chỉ đạo bằng văn bản, trực tiếp bằng các đợt cao điểm, các thời điểm nhạy cảm, chỉ đạo giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn kịp thời đúng pháp luật.

Thực hiện đầy đủ các chương trình ký kết, đăng ký phần đấu đạt chuẩn "An toàn về ANTT" đối với 7 thôn, 01 cơ quan trạm y tế.

Nội dung 2

Nội bộ đoàn kết, triển khai thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Đã tập trung xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các quy ước, hương ước, quy chế. Mô hình tự quản được quan tâm chăm lo hoạt động có hiệu quả trên cả 7 thôn. Trên toàn xã có 50 tổ tự quản, mỗi tổ tự quản là nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT của địa phương.

Nội dung 3

Trong năm 2023, trên địa bàn không xảy ra các hoạt động:

Chống Đảng, chống chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Phá hoại các mục tiêu, công trình trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh - quốc phòng; Tuyên truyền, phát triển tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật; Hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, tranh chấp, khiếu kiện gây phức tạp về an ninh, trật tự; Hoạt động ly khai, đòi tự trị; Mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ Nhân dân; Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh, trật tự công cộng hoặc lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước; xâm phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm được phân công giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nội dung 4

Đảng ủy, UBND thường xuyên quan tâm chăm lo tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp triển khai thực hiện các chương trình phối hợp, các hoạt động

phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác nên đã:

a) Kiểm chế, kéo giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật khác so với năm trước;

b) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng trở lên và không có công dân phạm tội nghiêm trọng trở lên;

c) Không phát sinh tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội; không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ các loại đối tượng đang cư trú trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

d) Không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng; tai nạn lao động chết người; sự cố nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.

Nội dung 5

Thường xuyên nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của Cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự hướng dẫn nhiệt tình của lãnh đạo, cán bộ chuyên môn Công an huyện và sự cố gắng nhiệt tình, ham học hỏi của lực lượng Công an xã nên tình hình ANTT của địa phương được giữ vững và giải quyết tốt. Kết quả công tác của BCA xã luôn được BCH Công an huyện đánh giá cao. Lực lượng công an xã thường xuyên được giáo dục, học tập, mỗi cán bộ chiến sỹ luôn nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật tự giác tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt... nên trong năm 2023 không có cán bộ chiến sỹ nào vi phạm kỷ luật.

Nội dung 6

Cấp ủy, chính quyền xã đã chỉ đạo các ban ngành, thôn xóm thực hiện nghiêm túc Thông tư số 124/2021/TT - BCA ngày 28/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an. Ngay đầu năm các thôn, xóm đều ký cam kết đến từng hộ dân thực hiện xây dựng thôn, xóm đạt tiêu chuẩn “ An toàn về An ninh trật tự”.

Kết quả trong năm 2023, xã có **7/7 thôn** được UBND xã công nhận thôn đạt chuẩn “An toàn ANTT”, đạt tỷ lệ **100 %**

Ngoài ra Công an xã đã hướng dẫn cơ quan trạm y tế thực hiện nghiêm túc. Trên địa bàn có **01 cơ quan** đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

Trên đây là kết quả thực hiện xã đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT năm 2023 của xã Tùng Châu xin báo cáo Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT huyện Đức Thọ biết, theo dõi./.

Nơi nhận:

- BCĐ 138 huyện;
- CA huyện;
- CA xã.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Thơ